

**สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. เรื่อง การเข้าร่วมประชุม Global Compact+15 Business as a Force for Good**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติไม่ขัดข้องการเข้าร่วมประชุม Global Compact+๑๕ Business as a Force for Good ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ของนายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้เสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติต่อไป

**๒. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ตามที่ได้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม

**๓. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและ การร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน ตามที่ได้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม

**๔. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๘**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๘ ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ

**๕. เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ประสานงานแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ประสานงานแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็นโรฮิงญาในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

**๖. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๓๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วใน ๖ ประเด็น โดยมีประเด็นที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗ ซึ่งเพิ่มความผิดฐานค้ำมนุษย์ในท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว

**๗. เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร APF Pilot Regional Blended – Learning Course เรื่อง การตรวจสอบและพยานหลักฐานการทรมาน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร APF Pilot Regional Blended – Learning Course เรื่อง การตรวจสอบและพยานหลักฐานการทรมาน และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเห็นที่ประชุม ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป